



GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG PTDTNT HIỆP ĐỨC

Trường Phổ thông DTNT Hiệp Đức được thành lập vào tháng 9 năm 2003 trên cơ sở tách ra từ trường THCS Nguyễn Bá Ngọc. Trường đóng trên địa bàn xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam và nằm về phía Tây của trung tâm huyện Hiệp Đức, cách thị trấn Tân An 8Km (Tọa độ địa lý 15,54110B và 108,04210Đ)

Khi mới thành lập trường là đơn vị trực thuộc huyện Hiệp Đức đến tháng 8/2009 trường được bàn giao về Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, hiện nay trường Phổ thông DTNT Hiệp Đức là đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

Việc thành lập trường PTDT Nội trú huyện lúc bấy giờ đã đáp ứng lòng mong mỏi của chính quyền địa phương và đời sống nhân dân các dân tộc vùng cao của huyện bấy lâu nay. Việc thành lập trường PTDT Nội trú huyện cũng thoả mãn được tâm nguyện của những người làm công tác giáo dục ở vùng khó khăn này.

Năm học 2003-2004 (năm đầu mới thành lập) Trường có 8 lớp với 264 học sinh Về CSVC trường chỉ có 6 phòng học và 10 phòng cho học sinh.

Qua mấy năm thành lập, với sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường, vượt qua bao khó khăn gian khổ, nhiệm vụ thầy cô giáo, CBCC đã thực hiện tốt nhiệm vụ, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu vượt mình, luôn coi trọng giáo dục toàn diện cho học sinh, tìm tòi nhiệm vụ biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập và hình thành kỹ năng cho học sinh và rèn luyện đạo đức đưa vào quá trình. Bên cạnh hoạt động dạy và học thì việc tổ chức nuôi dưỡng cho học sinh cũng là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, trong cái khó nhà trường đã biến trở ngại thành thuận lợi, tình yêu thầy trò nhà trường con em của mình đã chăm sóc nuôi dưỡng các em ngày các tốt hơn.

Những thành tựu nổi bật trong mấy năm qua mà thầy và trò trường Phổ thông DTNT Hiệp Đức có được là: Quy mô trường lập ngày càng phát triển và giờ đây, trong năm học 2013-2014 trường có 12 lớp với 395 học sinh trong đó có 325 học sinh là dân tộc ít người, 359 học sinh

Giới thiệu về trường

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 20 Tháng 9 2012 14:52 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 17 Tháng 8 2013 13:51

Trường học chúng tôi được hình thành theo qui định của nhà nước. Toàn trường có 52 cán bộ, công nhân viên trong đó biên chế 36 người (4 CBQL, 29 giáo viên, 3 nhân viên) và 16 nhân viên hợp đồng (hợp đồng 68: 12, hợp đồng dài hạn: 01 và hợp đồng khác: 03). Hoạt động của các tổ chức đoàn thể luôn được coi trọng và được chú ý ưu tiên, Chi bộ của trường luôn phát huy vai trò lãnh đạo trong công tác, Chi bộ đã có những nghị quyết, chỉ đạo phù hợp để lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể của trường hoạt động. Qua nhiều năm Chi bộ đã kết nạp 12 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của chi bộ hiện nay lên 16 người. Tổ chức Công đoàn, chi đoàn và liên Đoàn thể thi đua tiên phong Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác của trường đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, phối hợp cùng nhà trường để thực hiện các nhiệm vụ hoạt động thi đua thực góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra. Trong suốt nhiều năm qua nhà trường luôn là tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, kể từ năm học 2008-2009 nhà trường luôn được công nhận là Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2013-2014 liên tiếp ưu tiên trường có một em học sinh thi đỗ vào lớp chuyên Toán trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Nam, đây phải nói là thành quả liên tục trong công tác giáo dục mà nhiều năm qua thực hiện và trở lại hái quả

Nhiệm vụ khó khăn trong sự nghiệp giáo dục vùng đông dân tộc đang phát triển phía trước, những hy vọng mới khó khăn đó chính là tầm nhìn, tầm nhìn lại tầm nhìn sáng đang mở rộng trước mắt thực hiện và trở lại của trường. Những năm đến toàn trường ra sức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình nhằm đạt được những mục tiêu trong định hướng chiến lược phát triển giáo dục của trường 2010-2015 và tầm nhìn 2020.

- Về Sĩ nhân:

Tạo động lực môi trường học tập thân thiện, có chất lượng, nội dung học

- Về giá trị cốt lõi:

Tinh thần đoàn kết

Khát vọng vươn lên

Tính trung thực

Tinh thần sáng tạo

Lòng tin tưởng

Tình nhân ái

Sự hợp tác

- Về tầm nhìn:

Xây dựng nhà trường có chất lượng và mới mẻ, là ngôi nhà thứ hai của học sinh